

วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันซึ่งไม่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างที่พำนักในไต้หวันติดเชื้อโรค COVID-19 ระหว่างการกักตัวต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง

วันประกาศ : 2022-12-05

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงวันนี้ (5)ว่า พิจารณาถึงแนวโน้มของโรคระบาดที่เริ่มชะลอตัวลง มีการผ่อนคลายมาตรการด้านพรมแดนและการป้องกันในชุมชน กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันหากระหว่างการพำนักในไต้หวันติดเชื้อโรค COVID-19 ค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวต้องรับผิดชอบจ่ายเอง

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องของประชาชนที่ติด เชื้อในประเทศที่ต้องกักตัวหรือรักษาตัวระหว่างการกักตัว ซึ่งไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ มีหรือไม่มีสถานะบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ รัฐจะจัดการออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ตามข้อมูลติดตามพบว่า ปีนี้(2022)สิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน บุคคลติดเชื้อที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันมีจำนวน 260,929 ราย คิดเป็นอัตราผู้ติดเชื้อยืนยัน 3.2% ในจำนวนนี้จำนวน 112 รายเป็นผู้ป่วยหนัก เพื่อตอบสนองกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไต้หวันที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มาตรการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป(ตั้งแต่วันที่ได้รับยืนยันการกักตัว) ปรับเป้าหมายของผู้ติดเชื้อที่รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการรักษาพยาบาลระหว่างการกักตัวโรค COVID-19 (ตามสถานะตัวตนของผู้ที่ติดเชื้อเป็นหลัก) :

1.บุคคลที่มีสัญชาติสาธารณชนจีนไต้หวัน (ไม่ว่าจะมีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่) , ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันที่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติและชาวต่างชาติที่ได้รับ

บการอนุญาตให้ทำงานในไต้หวัน (รวมคนทำงานใช้แรงงาน คนทำงานในออฟฟิต แรงงาน
หลบหนี ชาวประมงต่างชาติ เป็นต้น) เมื่อติดเชื้อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลช่วงกักตัวที่เกี
ยวข้องรัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้

2 .ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันและไม่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างที่พำ
กใน ไต้หวันหากติดเชื้อโรคโควิด การรักษาพยาบาลช่วงกักตัวนั้นต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย
จ่ายเอง

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงเพิ่มเติม ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง(กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น) ประช
าสัมพันธ์ให้บุคคลชาวต่าง ชาติที่ไม่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติ(รวมถึงนักท่องเที่ยว นั
กเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่มาศึกษาในไต้หวัน)แนะนำให้ทำประกันสุขภาพทาง
การแพทย์ก่อนเดินทางมาไต้หวัน ระหว่าง การพำนักอาศัยในไต้หวันขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของการป้องกันโรค ออกนอกเคสสถานให้ห่าง อุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนมือติด
ตัวไว้ตลอดเวลา กลับถึงที่พักขอให้ทำความสะอาดส่วนมืออย่างแท้จริงหากพบว่ามีไข้ มีอ
าการของระบบทางเดินหายใจ ท้องเสียหรือการรับรส กลิ่นผิดปกติ ขอให้สวมหน้ากากอน
ามัยรีบไปพบแพทย์ทันที อย่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะหรือไปสถานที่สาธารณะอื่นๆ มั่น
ใจ ป้องกันโรคอย่างปลอดภัย